
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕๕๘ 
วันท่ี  14  สิงหาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๑๔.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
2.นายสุจินต  สาครเสถียร  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
5.นายทรงศักดิ์  กุลรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1  อ.เมือง 
6.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
7.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
8.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
9.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
10.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
11.นางกนกวรรณ    เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.แกลง 
12.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
13.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑4.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
15.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
16.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
17.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
18.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง
19.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
20.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
21.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
22.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
23.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
24.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูไมมาประชุม 
1.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
2.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
      (ลาปวย) 
3.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
4.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
5.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 

ผูเขารวมประชุม… 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
3.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
4.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายศุภศักดิ์        ผุดผอง   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
8.นายสุวิทย  สดใส   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
9.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
10.นายชาญชัย  ภิรมจิตร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (3) 
11.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
12.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
13.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
14.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง 
15.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
16.นายประจวบ       รัตนเกตุ   หัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 
17.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
18.นายธวัชชัย  ใจดี   นิติกร 8 ว 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
19.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
20.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
21.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
22.นางสาวปาลีรัฐ มานะเลิศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินฯ 
23.นายตวงสิทธิ์        อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาล 
นานาชาติตากสินฯ (วัดหวายกรอง) 

24.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินฯ 
25.นางสาวอรดี  แกวม่ัน   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
26.นางสาวกมลชนก งามประยูร  ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  
27.นางสาวฐิติรัตน วังเกษมสุข  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
28.นางจิราพร  สุนทรลิขิต  ครู คศ.3  
 
 

29.นางสาวสุวรรณา... 
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29.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
30.นางอัมพร  สลับสี   ผูชวยนักวิชาการพัสดุ 
31.นางสาวพิมพแพรวา  ศศิกิจจากรณ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
32.นางสุภาพร    นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
33.นายสุวิทย   แสงสิน   นิติกร 4 
34.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
35.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาฯ 
36.นางสาวจินตนา   สนอง    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
37.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
38.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
39.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายตรวจสอบฎีกาฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดฯ 
40.นางอุษา  ชวนชิด   เจาพนักงานธุรการ 6ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
41.นางสาวแสงฉัตร งามสะอาด  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
42.นางสาวพูลศรี ภาคพิเศษ  เจาพนักงานธุรการ 6ว 
43.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม 
44.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายทองเท่ียวฯ  
45.นางสาวหทัยชนก มะริด   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
46.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
47.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
48.นายกฤษฎา  บุญญนรังษี  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 7ว 
49.นางสาวสุวรรณวารี ตีเมืองสอง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
50.นางสาวธัญกมล ศุภนันทกุล  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 
51.นางภัทรานิษฐ จรุงพันธุ   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
52.นางสาวอิสรีย บุญเก้ือ   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
53.นางสาวเสาวณีย   แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
54.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
55.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
56.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6ว 
57.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
58.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
59.นางธีระนันท  คําทอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 4 
60.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  14.23  น. 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ     เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗  พระราชบัญญัติ                    
เลขานุการสภาฯ องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  

และขอ ๒๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๗  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิก สภาฯ ลงชื่อและอยูใน หอง
ประชุม จํานวน ....24...... คน  ครบองคประชุม  
 เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ คนท่ี 1 และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 
ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘  ดวยสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง  ไดประกาศกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา องคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕8  โดยกําหนดระยะเวลา 45 วัน ตั้งแตวันท่ี  
๓ สิงหาคม 2558 เปนตนไป  ตามประกาศลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม 255๘  แลวนั้น  บัดนี้   
ใกลถึงกําหนดเปดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘ แลว  อาศัยอํานาจตาม 
ความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. ๒๕5๒  มาตรา ๒๔  จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป 2558   ระหวางวันท่ี ๓ สิงหาคม 2558  ถึงวันท่ี ๑๖  
กันยายน 2558 ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองกําหนดไว  จึงประกาศมา 
เพ่ือทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงชื่อนายเศรษฐา ปตุเตชะ 

          ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
เรียนเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ              

การประชุมคะ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เรียนทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก  
        เปนเกียรต ิ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

ระยอง เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง  เพ่ือให พิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด  ดังนั้น                      
เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
จึงไดนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕๕๘  
ในวันนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแหงการประชุมในครั้ งนี้ จะกอใหเกิด                  
ความรวมมือ รวมใจของทุกฝาย  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน แก
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป  บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปด              
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามั ญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕๘  
ครับ   
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑… 
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ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ เรื่องแรก ผมอยากจะขอความรวมมือจากทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน    
ประธานสภาฯ นะครับ เรากําหนดการประชุ มเวลา 14.00 น. แลวทุกครั้งท่ีมีการประชุมก็จะมีการเลื่อน
  เวลาการประชุมออกไป  ทานท่ีมา ประชุมก็เปนผูทรงเกียรติ  แลวก็มีหนาท่ีประจํานะครับ       
  ผมก็อยากใหทุกทานปรับเวลา หนอยนะครับ เพราะผมเองก็ไดรับคําติติงจากบุคคลภายนอก  
  วาการประชุมของเราใชเวลาเลท นาน ทองถ่ินอ่ืนเขายังรักษาเวลาไดดีกวาเรา ผมเองก็เก็บ     
  มาคิดแล วก็นํามาปฏิบัติ ก็ขอความรวมมือ นะครับ เรื่องท่ีสอง เปนเรื่องแนะนําขาราชการ 
  เนื่องจาก อบจ.ระยองไดมีการแตงตั้งขาราชการ อบจ.ระยอง จากผูท่ีผานการสอบคัดเลือกให
  ดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน จํา นวน 4 ราย  ผมจะให ขาราชการดังกลาว แนะนําตัวนะครับ           
  ๑.นายชาญชัย ภิรมจิตร เชิญครับ 

นายชาญชัย ภิรมจิตร เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ตลอดจนผูบริหารและ
รองปลัด อบจ .รย.(๓)  ผูเขารวมประชุม  ทุกทานครับ กระผมนายชาญชัย ภิรมจิตร  ไดมีโอกาสสอบคัดเลือก
  เปลี่ยนสายงานเปนผูบริหารตางสายงานครับ จากเดิมเปนผูอํานวยการกองชาง ตอนนี้ก็   
  เลื่อนข้ึนเปนรองปลัด อบจ .ระยอง คนท่ี 3 ตองกราบขอบพระคุณผูบริหารท่ีใหโอกาสเขามา
  ทํางาน เพ่ือพัฒนาจังหวัดระยอง ยินดีท่ีจะดําเนินการตามท่ีไดรับมอ บหมาย แลวก็พรอมท่ีจะ
  ประสานงานในการดําเนินงานกับทานสมาชิกสภาฯ  ท่ีประสานงานในเรื่องการดําเนินงาน
  ตางๆ ในสวนท่ีเก่ียวของครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ 2.นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นาง จีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล   เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน            
หัวหนาสํานักปลัด  ดิฉันนางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดฯ พรอมท่ีจะใหความรวมมือ    
  ในการทํางานรวมกับสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทานคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ 3.นางลัดดาวัลย ชาไธสง เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นางลัดดาวัลย ชาไธสง เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน             
ผูอํานวยการกองแผนฯ ดิฉันนางลัดดาวัลย ชาไธสง ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองแผนและ
  งบประมาณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ 4.นางนวลฉวี เสียงประเสริฐ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นางนวลฉวี เสียงประเสริฐ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน             
ผูอํานวยการกองคลัง ดิฉันนางนวลฉวี เสียงประเสริฐ ผูอํานวยการกองคลังคะ ดิฉันและเจาหนาท่ีกองคลังยินดีรวม
  ปฏิบัติงาน กับทานสมาชิกสภาฯ ถาทานสมาชิกสภาฯเห็นวามีอะไรท่ีกองคลังจะชวยทานได    
  ก็ยินดีรับใชคะ 

 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ก็เปนขาราชการท่ีไดดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนและก็ทําหนาท่ีใหม  ทานสมาชิกสภาฯ     
ประธานสภาฯ มีเรื่องอะไรท่ีจะปรึกษาหารือ เรื่องงานใน อบจ . ก็พบไดตามท่ีไดแนะนํามาแลวนะครับ        
  เรื่องท่ีสาม เปนเรื่องประชาสัมพันธนะครับ  โครงการ Bike For Mom ตอนนี้สื่อทุกชองก็ได
  ประชาสัมพันธแลวนะครับวาโครงการปนเพ่ือแม เปนโครงการท่ียิ่งใหญสําหรับประเทศไทย
  ของเรานะครับ ก็ขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯทุกทาน และผูเขารวมประชุม  เขารวมโครงการดวย   
  นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
๒.๑ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
๒.๒ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบัง คับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ ตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวให ทําสําเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใ หสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการต รวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
กรรมการ/เลขานุการ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมืองระยอง ไดรับ 
คกก.ตรวจรายงานฯ  มอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ        
  ครั้งท่ี ๓/255๘  เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
 องคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ  เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓         
 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย ขอบังคั บการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ .๒๕๔๗  
 และแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      

 ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย  นิยมสมาน เ ปนประธานกรรมการ         
  นายวรเศรษฐ วงษไพศาล เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นางสาวอุมา วิภูษณะ 
  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

 ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน ๒ ครั้ง  
  ดังนี้ 

 
 

- วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒55๘… 
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 - วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒55๘  มีจํานวน ๓๘ หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  มาประชุมจํานวน 2๙ คน   มีการประชุมท้ังสิ้น  จํานวน ๑๐ วาระ             
  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ    

   ระเบียบวาระท่ี ๑๐  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
   ๑. นายเสนาะ  ยมหา   เสนอเรื่อง  ขอความเห็นชอบขยายสมัยประชุมสภา องคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ ออกไปอีก ๗ วัน     

 ๒. นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  แจงเรื่อง ประชาสัมพันธงานวันสุนทรภู ระหวางวันท่ี 
 ๒๕ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘   ณ อนุสาวรีย สุนทรภู ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง 

 ๓. นายอดุลย   นิยมสมาน   แจง เรื่อง  ใหกองพัสดุ และทรัพยสิน ตรวจสอบการ       
 บุกรุกท่ีดินวางเปลาขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    

  โดยเลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๒ น.   
  - วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีจํานวน ๒๐ หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

  จังหวัดระยอง  มาประชุมจํานวน 2๒ คน  ไมมาประชุมจํานวน ๕ คน ลาประชุมจํานวน      
  ๒ คน มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน ๖ วาระ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้  
     ๑. นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เสนอเรื่อง การกําจัดขยะในวิธีการตางๆ ท่ีดีท่ีสุด 

  ๒. นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  เสนอเรื่อง การแปลงขยะเปนพลังงานเชื้อเพลิง  เพ่ือผลิต
 เปนกระแสไฟฟา 

  ๓. นายกิตติกร มานะอนันตกุล   แจงเรื่อง ขอลาออกจากตําแหนงค ณะกรรมการ
 อุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม    

  โดยเลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น. 
  ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ

  ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยองคราวตอไป   

 จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ        
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....23.......คน  ครบองคประชุมตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘     
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘    
โปรดยกมือข้ึน 

 
มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค การบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  

    รับรอง           จํานวน ......21......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

 ตอไปเปน ขอ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหา รสวนจังหวัดระยอง  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  ซ่ึงไดแจกให
ทุกทานอานลวงหนาแลว 

   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
  ถาไมมี ขอใหเลขานุกา รสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใน ท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22......คน  ครบองคประชุมตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริ หารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

    รับรอง           จํานวน ......20......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง    
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

 

นายปยะ… 
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นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน กระผม   
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมั ติ โอน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ            
  พ.ศ. 2558 ดังนี้  
            โอนลด 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
  งบดําเนินการ 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  -  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 3 
  โอนเพ่ิม 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานกีฬาและนันทนาการ 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาครุภัณฑกีฬา   รายการท่ี 4 
   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558 
  ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคกา รบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณ าอนุมัติ  ผมเรียน     
  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ขณะนี้อยูในชวงปลายงบประมาณ
  ซ่ึงผมตองเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ วาเราคงตองมีการประชุม      
  มีการโอนงบประมาณ  เพ่ือไปตั้งจายเปนรา ยการใหม  โดยเฉพาะในระเบีย บวาระท่ี 3 นี้ 
  ในรายละเอียดก็โอนลดคาใชจายในการสงเสริมการทองเท่ียวในจังหวัดระยองท่ีตั้งไว  
  5,000 ,000 บาท  โอนลด 355 ,500 บาท คงเหลือ 4,644 ,500 บาท ไปเพ่ิมเปน       
  คาจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย กลางแจง ท่ีเดิมตั้งไว 1,044,500 บาท โอนเพ่ิม 355,500 
  บาท รวมเปนงบประมาณท่ีตั้งท้ังหมด 1,400,000 บาท ผมเรียนวาในระเบียบวาระตอไป   
  ก็จะมีโอนงบประมาณ  เปลี่ยนแปลง ซ่ึงเปนอํานาจของสภา ฯ เพราะฉะนั้นก็เรียน              
  ทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ วาอยูในชวงปลายปงบประ มาณ ซ่ึงจะตอง
  ดําเนินการเปลี่ยนแปลงแกไขจนถึงเดือนกันยายน แลวสุดทายผมคิดวาวันท่ี 30 กันยายน    
  เราก็ยังตองมีการประชุมกัน เพ่ือท่ีจะตองกันเงิน ดูเงินท้ังหลายท่ีมีอยูกอนท่ีจะตกเปน        
  เงินสะสม ก็จะตองดําเนินการโดยใชอํานาจแหงสภาฯนี้เปนผูอนุมัติ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน

เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 
 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    อนุมัติ           จํานวน .......20......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘      
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดว ยวิธีการงบประมาณขององคกร ปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรื อโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  คนท่ี  2        

นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(2)   ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน กระผมนายกิต ติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายก อบจ .ระยอง  
 ญัตตินี้จะมีเอกสารเพ่ิมเติมนะครับ ขออนุญาตแจกเอกสารครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ เชิญเจาหนาท่ีแจกเอกสารครับ 
ประธานสภาฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รองนายก อบจ.(2)  รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบดําเนินการ 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  -  ประเภท คาตอบแทน    รายการท่ี 3 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
 
 
 

งบลงทุน… 
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  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -   ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 25,26 

 โอนลด 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง(อําเภอแกลง) รายการท่ี 21 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง(อําเภอแกลง) รายการท่ี 49/2 
  โอนลด 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานกีฬาและนันทนาการ 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 4 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานกีฬาและนันทนาการ 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาครุภัณฑกีฬา   รายการท่ี 6 
  โอนลด 
  แผนงานงบกลาง 
  งานงบกลาง 
  เงินสํารองจาย 
  -  ประเภท เงินสํารองจาย    รายการท่ี 3.1 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 2 
 
 

โอนลด… 
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  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบดําเนินการ 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  -  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 28 
  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณะประโยชน 
  -  ประเภท เงินอุดหนุน    รายการท่ี 19 
  โอนลด 
  แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน 
  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
  งบดําเนินการ 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  -  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 12 
  โอนลด 
  แผนงานการเกษตร 
  งานสงเสริมการเกษตร 
  งบดําเนินการ 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  -  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 2 
  โอนลด 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
  งบดําเนินการ 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  -  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 3 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 70/1 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
 
 

งบลงทุน… 
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  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 9/2 
  โอนลด (รายการตั้งจายเปนรายการใหมเพ่ิมเติม) 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบบุคลากร 
  -  หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)   รายการท่ี 6 
  -  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)   รายการท่ี 2,3,13, 17 
  งบดําเนินการ 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  -  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1,4,27, 30 
  -  ประเภท คาวัสดุ    รายการท่ี 2,9 
  หมวดคาสาธารณูปโภค    รายการท่ี 1 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  
  -  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 1 
  หมวดรายจายอ่ืน    รายการท่ี 2 
  โอนลด 
  แผนงานงบกลาง 
  งานงบกลาง 
  -  รายจายตามขอผูกพัน   รายการท่ี 2.1, 2.4,2.8 
  - เงินชวยคาทําศพ   รายการท่ี 4.1 
  โอนลด 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
  งบดําเนินการ 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  -  ประเภท คาใชสอย   รายการท่ี 6,7,10 
  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบดําเนินการ 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  -  ประเภท คาใชสอย   รายการท่ี 1,4,6,11,32 
  งบลงทุน 
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  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 3 
  - ประเภท คาครุภัณฑการศึกษา   รายการท่ี 1,2 
  -  ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร   รายการท่ี 2 
  -  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 2,4,14,15, 16,17 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานบําบัดน้ําเสีย 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 11/3 
     จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558     
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
  ไดพิจารณาอนมัุติ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม   
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอ ง  ผมเรียนไปแลวตั้งแตเบื้องตน   
  นะครับ ในระเบียบวาระท่ี 3 วาเราจะตองมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ สิ่งท่ีนาสนใจก็คือวา   
  เงินท่ีเราโอนลด ไมไดกระทบโครงการและแผนงาน เพียงแตวาเราดูเงินเหลือจายจากทุกหนวยงาน 
  เพราะฉะนั้นเราตองดูโครงการท่ีดีและก็ดูระเบียบใหสอดคลอง  สวนท่ีเพ่ิมทา นสมาชิกสภาฯ
  ตองสนใจวาฝายบริหารไปเพ่ิมอะไร  มีความสําคัญแคไหน  ผมก็เรียนวาในใบแทรก                  
  เราเพ่ิมโครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ รายละเอียดระบบ รวบรวม และระบบ
  บําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ตั้งไว 20,000,000 บาท ก็หมายความว า
  จากแผนลดและขจัดมลพิษ  เดิมมีท้ังศูนยขยะ มีท้ังขยะ ท่ีเปนอุตสาหกรรม ขยะท่ีเปนพิษ       
  มีท้ังน้ําเสียในเขตชุมชน อยูในแผนขจัดมลพิษ แตสิ่งท่ียังไมไดทําก็คือน้ําเสีย  ซ่ึงตองเรียนวา
  การท่ีจะทําเรื่อ งน้ําเสีย จะตองจางผูเชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยท่ีทําเรื่ องสิ่งแวดลอม มาดูวา
  เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตําบลบานฉาง เทศบาลตําบลทับมา เทศบาลตําบลเนินพระ 
  จะรวบรวมน้ํามาบําบัดรวม เพ่ือใหคาใชจายตนทุนมันถูก อันนี้แคเปนการศึกษาและออกแบบ  
  ซ่ึงเรื่องนี้ก็อยูในความสนใจของ ทานพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ซ่ึงเปน ประธานพัฒนา
  ชายฝงทะเลตะวันออก ท่ีเปนคนอนุมัติเงินใหเรา 322,000,000 บาท ในการดําเนินการ
  ศูนยกําจัดขยะครบวงจร  เขาบอกวาน้ําเสียให อบจ .เปนคนจัดการ ศึกษา เดิมผมก็ ของบไปท่ี
  กองทุนไฟฟา ก็ไมได ขอไปทางกรมควบคุมมลพิษ เขาบอกเรื่องนี้เปนเรื่อง ของทองถ่ินตอง    
  ออกเงิน ถาออกแบบแลว ศึกษาแลว มีแผนงานเรียบรอยแลว เอาแบบไปขอเงินเขา อันนั้นเขาใหได 
  แตเริ่มตนนับหนึ่งตองนับหนึ่งท่ีพวกเรา ผมขอไปท่ีกองทุนไฟฟา ซ่ึงมีงบประมาณเยอะ ผมก็ขอไป 
  แตปรากฏวาเขามองวาเปนกิจกรรมท่ีนาจะใชเงินของทองถ่ิน ยื้อกันมาเปนปนะครับ สุดทาย 

 

 

เราก็คงจะ... 
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  เราก็คงจะรอไมได  เราก็ตองเดินหนา เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ ในนี้ใชงบประมาณตั้งจายเปน
  รายการใหม เนื่องจากเราเห็นวามันชามาพอสมควร ตองใชเวลาศึกษาอีกเปนป เม่ือได       
  ผลการศึกษาแลว ไดรูปแบบแลว ก็ต องเอาไปเขาแผนของกรมควบคุมมลพิษ  คือตองเร็ว      
  นะครับ เพราะถาทําชาคือป 2559 เราทําเสร็จ แผนประเทศไปป 2561 แลวนะครับ     
  ทานพอเขาใจไหมครับ แผนตอนนี้ป 2559 จบแลว ทําป 2560 เรายังไมมีผลการศึกษาเลย 
  ถามวาเสนอแผนไดไหม ไมไดนะครับ พอเราทําผลการ ศึกษาเสร็จ เขาทําแผนป 2561      
  เรามีแบบ มีความพรอมเสนอขอเงินเขาไหมครับ แตถาเราไมเสร็จไปเปนป 2562 ครับ       
  ป 2562 เราไมรูวาเราอยูแผนอันดับไหน  ของความสําคัญของประเทศ เพราะไมใชเงินเรา 
  ป 2564-2565 ก็ไมรูจะไดเงินหรือเปลา  แตถาไมนับหนึ่ งวันนี้ไมตองหวังเลยครับ ไมมีทาง 
  ทานตองเขาใจวานี่คือความจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการ เพ่ือเอาผลการศึกษา เพ่ือเอาแบบท่ีเขาศึกษา
  มาท้ังหมดไปเขาแผน ไปยื่นผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมจังหวัด ผานไปยังกระทรวง         
  ท่ีเก่ียวของ แลวก็ผลักดันใหแผน เราอยูอันดับตนๆ ใหไดงบประมาณเร็วท่ีสุดมาจัดการ  
  เพราะฉะนั้นนี่ก็เปนเรื่องหนึ่งท่ีอยูในงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมของป 2558 เปนเงิน 
  20,000,000 บาท ตอมาทานก็ไปดูรายการท่ีนาสนใจก็คือขุดสระเก็บน้ํา 14,200,000 
  บาท ท่ีศูนยกําจัดขยะครบวงจรนี่แหล ะครับ ซ่ึงเม่ือเชาผมตองไปชี้แจงท่ี  ทต.มาบขาพัฒนา          
  ท่ีหนองตะพาน ถึงศูนยกําจัดขยะครบวงจรมีอะไรบาง  มีเชื้อเพลิง มีไฟฟา เราจะตองมีน้ําขาย
  ใหกับกลุมบริษัท ปตท . ถาเขามาทําโรงไฟฟา ทําเครื่องคัดแยกอัตโนมัติแลว เขาจะใชน้ําเรา   
  ปหนึ่งประมาณ 300,000 คิว เพราะฉะนั้นเราตองลงทุนขุดสระน้ําใหเพียงพอ ถาเขาใช 
  300 ,000 คิว เราตองมีน้ํา 500 ,000- 600 ,000 คิว ปไหนแลงอาจจะตองมีสํารอง         
  ท่ีเราขุดสระไมใชเราลงทุนแลวไมมีรายได เรามีรายไดนะครับ เรามีสัญญาซ้ือน้ํากับ ปตท .     
  ใหเขาเชาพ้ืนท่ี ใหเขาเชาอาคาร แตเราไมไดคิดรายไดแพง เราคิดเปนรายไดท่ีคุมกับการลงทุน
  เทานั้น เพราะ ปตท .มาลงทุนกับศูนยขยะ ทําโรงไฟฟา เราก็ไมไดมองวาจะคืนทุน เรามองวา
  เปนการรวมมือกันท่ีจะกําจัดขยะในจังหวัดระยองใหหมด แลวเปนประโยชนในเรื่องของไฟฟา 
  เราก็ตองเริ่มจากหนาฝนนี่แหละครับ จัดซ้ือจัดจาง ทํากระบวนการ เอกสาร แลวเสร็จตั้งหลัก
  หนาแลงนะครับถึงจะขุดสระได ถาเราเลยไปงบประมาณป 2559 กวาจะไดเงินมา กวาจะ
  จัดซ้ือจัดจาง พอทําเสร็จฝนตกพอดีก็ทําไมไดอีก ถาทําเสร็จ ฝนตกมาเก็บน้ําไดอีก ตอไป     
  นะครับ รายการท่ี 70/1 โครงการบูรณะทางผิวแอสฟลทติกคอนกรีตถนน อบจ .รย.0807 
  ตรงนี้ก็คือหนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ผมเรียนวาผมเพ่ิงไป
  มหาวิทย าลัยเม่ือวานนี้นะครับ มีสภากาแฟก็มีหัวหนาสวนมา มีทานผูวาฯ มีทาน ส .ส.        
  ผมก็เปนผูหนึ่งท่ี ถูกเชิญไป  เก่ียวกับ การท่ีสภา อบจ .แหงนี้ดําเนินการใหมีมหาวิทยาลัยได     
  ในจังหวัดระยอง เริ่มจากเราเลยนะครับ เปนศักดิ์ศรีของ อบจ .ระยอง  ท่ีทางมหาวิทยาลัย
  เทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือจะลืมเราไมได เราเปนคนทําเรื่องท้ังหมด              
  ใหการชวยเห ลือดานตางๆ  เขาไปทําผลการศึกษา  จนกระท่ังเอาแบบ เอาผลการศึกษาไป     
  ของบประมาณจากรัฐบาล  โดยมี ส .ส.ท้ัง 4 ทานเปนคนผลักดัน  วันนี้มีนักศึกษา 6,000 
  คน อีกไม ก่ีปจะมีเปน 10 , 000 คน ถนนท่ีอยูขางหนา มหาวิทยาลัยเปนถนน        
  ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยองถายโอนมาจากกรมทางหลวง ทําไปแลว สวนหนึ่ง แตวา
  ยังขาดท้ังแสงสวางสะพานขามถนนท่ีนักศึกษาเดิน แลวก็ปรับการจราจร ใหมหมด เพ่ือรองรับ
  นักศึกษาท่ีจะมีถึง 10 ,000 คนในอนาคต น้ําประปาไมมีก็เปนสภาแหงนี้  

อนุมัติ... 
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  อนุมัติงบประมาณ 20 กวาลานบาท ในการขยายเขตประปาผานหนามหาวิทยาลัย  ลูกหลาน
  เราจะได ไมตองไปเสียเงินแพงไปเรียน ในตางจังหวัด เสียดายท่ีไมไดเชิญทานประธานสภาฯ 
  ทานสมาชิกสภาฯไปดวย เขาใหเกียรติ เรามากในนาม อบจ .ระยองท่ีเปนผูริเริ่มในการจัดตั้ง
  มหาวิทยาลัย ทําอะไรก็ไดท่ีทําให มหาวิทย าลัยแหงนี้เดินได  ถนนสายนี้คือถนนท่ีอยูหนา
  มหาวิ ทยาลัยนะครับ ตองปรับใหมหมด เพ่ือทําใหการจราจรกับเด็กท่ีมีเพ่ิมปลอดภัย         
  ซ่ึงตองใชงบประมาณจํานวนมาก ก็ไดป ระโยชนท้ังอําเภอบานคาย เพราะมหาวิทยาลัยนั้นอยู
  อําเภอบ านคาย เขตหนองละลอก สวนเชื่อม ตอไปนั้น เปนนิคมพัฒนา กิโล 12 เราใชเงิน     
  ตั้งจายเปนรายการนี้ 19,152,000 บาท แลวก็ไปผูกพันป 2559 อีก 44,200,000 บาท 
  อันนี้ก็คือเบื้องตนท่ีเริ่มจากงบปนี้ ถาไมใหปนี้ตองไปใชปหนาท้ังหมด 60 กวาลานบาท หรือมี
  โครงการอ่ืนตอเนื่องเงินป 2559 ก็จะมีปญหา เพราะฉะนั้นเรา ใชเงินเหลือจายจากป 2558     
  ไดอยูประมาณ 19 ลานกวา เราก็ตั้งใหแลวไปอยูในงบประมาณป 2559 อีก 44,200,000 
  บาท ก็สามารถดําเนินการไดเร็วทันใช กับทางมหาวิทยาลัย นี่ก็คือเรื่องใหญๆท่ีอยูใน       
  ระเบียบวาระท่ี  4 ผมก็เรี ยนวาดวยเหตุผลและ ความจําเปน ในฐานะท่ีผมเปนผูบริหาร    
  กระผมก็มีความหนักใจ เพราะวาเงินงบประมาณของ เราไมไดมีมาก แตความตองการของ
  พ่ีนอง ประชาชนหรือท านสมาชิกสภาฯท่ีสะทอนมาให เห็นนั้นมันเยอะเหลือเกินนะครับ       
  แตเราคิดวาทุกดานท่ีเราสามารถทําไดเราตองทํา ก็เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ 
  เพ่ือทราบและพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระท่ี 4 ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรว จสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุ ม วาครบ
  จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......23.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไม อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
    อนุมัติ           จํานวน .......21......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ีย นแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ ายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘         
    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)  

 

 

 

 นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดว ยวิธีการงบประมาณของ องคกร ปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบป ระมาณรายจายในหมวด คาครุภัณฑ  
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  คนท่ี  2        

นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(2)   ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายก อบจ.ระยอง  ในระเบียบวาระท่ี ๕ 
 จะมีใบแทรกนะครับ ขออนุญาตแจกเอกสารครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ เชิญเจาหนาท่ีแจกเอกสารครับ 
ประธานสภาฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข เปลี่ยนแปลง
รองนายก อบจ.(2)  คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังนี้  
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  รายการท่ี 2,3,4 
  -  ประเภท คาครุภัณฑงานบานงานครัว  รายการท่ี 7  
  -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 5   
    (รายการแกไขงบฯ เพ่ิมเติม) 
    จึงขอเสนอญั ตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป
  งบประมาณ พ .ศ . 2558 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัด ระยอง        
  ไดพิจารณาอนุมัติ  ขอเรียนทานสมาชิกสภาฯเพ่ิมเติมนะครับ ญัตตินี้ก็เปนการขอแกไข      
  ในเรื่องของขอความนะครั บ แตวาจํานวนเงินงบประมาณเทาเดิมนะครับ ในใบแทรกจะเปน
  รายการท่ี 5 ท่ีเพ่ิงแจกใหทานสมาชิกสภาฯ ไปเม่ือสักครูนะครับ ก็เปนโครงการกอสรางปรับปรุง
  อาคาร โรงเรียน อนุบาลนานาชาติ ตากสิน บานคาย (วัดหวายกรอง ) ซ่ึงเดิมมี ๒ รายการ คือ
  ทําโครงหลังคาเชื่อม ทางเดิน ฯและกอสรางสนามฟุตซอล ขอความใหมก็ยังทําอยูท่ีโรงเรียน
  อนุบาลนานาชาติตากสิน บานคาย  (วัดหวายกรอง ) เหมือนเดิมนะครับ เพียงแตเพ่ิมขอความ  
 
 
 

ในเรื่องของ ... 
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  ในเรื่องของท่ีตั้งนะครับ คือหมูท่ี 2 ต.บางบุตร อ .บายคาย จ .ระยอง แลวก็มีการเพ่ิมในเรื่ อง
  ของการเปลี่ยนแปลงงานก็เปนงานหลังคาคลุมชองวางภายในอาคารโรงเรียนอนุบาล , ติดตั้ง
  ระบบไฟฟา ,  ปรับปรุงสนามหญาหนาอาคารเรียน , กอสรางท่ีลางหนา แปรงฟน , และ       
  งานปรับปรุงโรงอาหาร 5 รายการ แตงบประมาณเทาเดิมครับ คือ 3,500 ,000 บาท     
  จึงเรียนใ หสภาฯพิจารณาอนุมัติครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจส อบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ
  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม      เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมา ณรายจาย
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
    อนุมัติ           จํานวน .......20......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยข อบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภา และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ           

แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
  วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และ  

ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอ คําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ นั้น 

  ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ี ๑ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหง รางขอบัญญัตินั้นหรือไม 
หากมีสมาชิกสภาทอง ถ่ินประสงคจะอภิปรายหามไมให ลงมติกอนท่ีสมาชิก สภาทองถ่ินได
อภิปรายเรื่องนั้น พอสมควรแลว 

  เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี ๑ สภาทองถ่ินอาจจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

 
 

ขอ ๔๙… 
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  ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตาม วรรคหนึ่งผูบริหาร
ทองถ่ินหรือ สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นสมควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติ ก็ใหเสนอ       
คําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ 

  โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณี      
ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ จะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกั บการเสนอ
ญัตติ 

  ขอ ๕๐ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้น
ตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมพรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอ ยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือ ไมมีการแกไขเพ่ิมเติม        
ในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวย            
การแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน        
การสงวนคําแปรญัตติดวยและใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ิน     
ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

  ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวยเพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

  ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสองใหปรึกษาเรียงตามลําดับ           
ขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติ หรือท่ีคณะกรรมการแปร ญัตติแกไขเทานั้น เวนแต ท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

  ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขใน    
ขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ  ท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะท่ีขัดแยง
หรือบกพรอง ก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก  ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว  การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับ
ไวกอน แตถาไมเปนการขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป สภาทองถ่ินอาจลงมติใหพิจารณา
จนจบรางขอบัญญัติก็ได 

  ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึน ในการพิจารณารวดเดียว          
ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 

  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้นตามวรรค
สามแลว ใหประธานสภาทองถ่ินสง รายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน ไมนอยกวา          
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

  ในการประชุมตอวาระท่ีสอง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีไดระงับไว
เทานั้น 

 
 

ขอ ๕๒… 
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  ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบั ญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปรายเวนแตท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปรายถามีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  คนท่ี  2        

นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ .(2)   ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายก อบจ.ระยอง  ดวยองคการ
 บริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2559 เสร็จเรียบรอยแลว มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2559 มีรายจายท้ังส้ิน   
  1,700,000,000.-บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยลานบาทถวน) แยกรายละเอียดตามแผนงานได
  ดังนี้ 
  ก.ดานบริหารท่ัวไป 
        1. แผนงานบริหารท่ัวไป   ยอดรวม  504,644,363.-บาท 
    (หารอยส่ีลานหกแสนสี่หม่ืนส่ีพันสามรอยหกสิบสามบาทถวน) 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม      5,100,000.-บาท 
    (หาลานหนึ่งแสนบาทถวน) 

ข. ดานการบริการชุมชนและสังคม 
        1. แผนงานการศึกษา   ยอดรวม  293,187,966.-บาท 
            (สองรอยเกาสิบสามลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันเการอยหกสิบหกบาทถวน ) 
        2.  แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม    10,130,000.-บาท 
     (สิบลานหนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถวน) 
        3.  แผนงานสังคมสงเคราะห  ยอดรวม      4,574,600.-บาท 
     (ส่ีลานหาแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันหกรอยบาทถวน) 
        4.  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม  468,331,700.-บาท 
     (ส่ีรอยหกสิบแปดลานสามแสนสามหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
        5.  แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน  ยอดรวม    37,900,000.-บาท 
     (สามสิบเจ็ดลานเกาแสนบาทถวน) 
        6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ยอดรวม  136,322,000.-บาท 
     (หนึ่งรอยสามสิบหกลานสามแสนสองหม่ืนสองพันบาทถวน) 
  ค. ดานการเศรษฐกิจ 
        1.  แผนงานการเกษตร   ยอดรวม    84,930,000.-บาท 
     (แปดสิบส่ีลานเกาแสนสามหม่ืนบาทถวน) 
 
 

ง. ดานการดําเนินงานอ่ืน... 
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  ง. ดานการดําเนินงานอ่ืน 
         1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม  154,879,371.-บาท 
    (หนึ่งรอยหาสิบส่ีลานแปดแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันสามรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน) 
   2. งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดระยอง แหงท่ี 2 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีรายจาย ท้ังส้ิน  3,116,101.-บาท (สามลานหนึ่งแสน                   
  หนึ่งหม่ืนหกพันหนึ่งรอยหนึ่งบาทถวน) แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
  ก. ดานการเศรษฐกิจ 
        1.  แผนงานการพาณิชย   ยอดรวม   3,103,320-บาท 
    (สามลานหนึ่งแสนสามพันสามรอยย่ีสิบบาทถวน) 
   ข. ดานการดําเนินงานอ่ืน 
         1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม       12,781.-บาท 
     (หนึ่งหม่ืนสองพันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) 
   เหตุผล 
   เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารท่ีไดวางแผนไวตาม
  แผนพัฒนาทองถิ่นตลอดปงบประมาณ พ .ศ. 2559 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ  
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ือสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป 
   จึงขอเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                    
  พ.ศ.2559 ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณา                
  ใหความเห็นชอบ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม   
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   ก็เปนอีกปหนึ่งท่ีสภาแหงนี้ได   
  ทําหนาท่ีพิจารณางบประมาณของป พ .ศ .2559  ซ่ึงเปนวาระแรกรับหลักการ              
  ทานสมาชิกสภาฯ อาจจะคิดวาทําไมนายกฯ หรือฝายบริหาร ตั้งไว 1,700,000,000 บาท 
  คือ 1,700,000,000 บาท รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมฯ อุดหนุน
  ใหเราดวย เงินอุดหนุนเด็กนักเรียน นม อะไรตางๆ  ตามสภาวะ ตามระเบียบของ
  กระทรวงมหาดไท ยใหรวมอยูในงบประมาณนี้ดวย เพราะฉะนั้นเงินอุดหนุนอยางเดียวก็         
  100 กวาลานบาทแลวนะครับ เราก็มาดูวาป 2558 เราเปนยังไง ป 2558 เราตั้งไว  
  1,600,000,000 บาท จริงๆ แลว อบจ .ระยองควรจะมีงบมากกวานี้เยอะ แต วาสภาวะ
  เศรษฐกิจก็ไมดี วันท่ี 30 กรกฎาคม 2558 ท่ีผานมา เราไดเก็บเงินเขาแลว  
  1,471,896,302.05 บาท เฉพาะเดือนกรกฎาคมเรารับ 124,674,974.77 บาท ขณะนี้
  เราต่ํากวาประมาณการไว 128 ลานบาทเศษ มีเวลาอีก 2 เดือน ถาเดือนสิงหาคมไดอีก 
  122 ลานบาทเศษ เราก็จะขาดอีก 5 ลานบาทเศษ ผมก็อยากใหเขาเดือนละ 122 ลานบาท 
  ถาเขาตามนี้งบประมาณป 2558 เราตองมีการทํางบประมาณเพ่ิมเติมแนนอน               
  นั่นหมายความวาตามประมาณการท่ีฝายบริหารคํานวณนาจะเกินงบประมาณคือ   
  1,600,000,000 บาท มา 30-50 ลานบาทนาจะได เราก็มาดูรายละเอียดตอจากนั้นอีก 

 

เราก็มาดูวา... 
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   เราก็มาดูวาอะไรบางท่ียังขาด แนนอนครับภาษีลอเลื่อนเรายังขาดเยอะมาก ภาษีลอเลื่อน   
  เขาสั่งใหเรารับรูรายได 80 เปอรเซ็นตของยอดท้ังหมด ภาษีลอเลื่อนท่ีเราทํารวมกัน         
  ผอ .ขนสงฯ เรื่ องรณรงคยายทะเบียนบาน ทะเบียนรถ ถาเราได 550 ลานบาท                
  ได 80 เปอรเซ็นตก็ได 450 ลานไมขาด นั่นก็หมายความวาไมไดเพ่ิม แตไมไดนอยกวาเดิม 
  ถาไดเทาเดิมคือ ๔44 ลานบาทเศษหรือ ๔45 ลานบาทตามประมาณการ ลอเลื่อนเราก็ ขาด
  อีกเกือบ 100 ลานบาท ในเดือนกรกฎาคมเฉพาะลอเลื่อนเราไดมา 45 ลานบาท ถาอีก      
  2 เดือน ไดมาเดือนละ 45 ลานบาท ก็จะเปน 90 ลานบาท ก็มาดูตอไปวาแลวอะไรท่ี       
  จะเพ่ิมอีก ในเม่ือภาวะเศรษฐกิจมันถดถอย ก็เหลือภาษี Vat อีก 5 เปอรเซ็นต เราคาดไว 
  785 ลานบาท ปจจุบันเขามาแลว 759,719,688 บาท ขาดอีกนิดเดียว แตเดือนกรกฎาคม
  ท่ีผานมา ภาษี Vat เราได 42,492,300 บาท  ถาอีก 2 เดือนมาอีกเดือนละ 40 กวา      
  ลานบาท ลอเลื่อนมา 90 ลานบาท รวมกัน 180 ลานบาท แตเราขาดอีก 128 ลานบาท 
  ยังไงก็ตองมีเพ่ิมเติม 50 ลานบาท ผูบริหารประสานงานวาลอเลื่อนจะตองเขามาใหได  ตองมี
  การโอนเงินเขามาใหรับรูรายไดกอนเดือนกันยายน เพราะถาไปเขาเดือนตุลาคมก็กลายเปนงบ
  ป 2559 ไปแลว ผมเรียนวาประมาณการเดิมเราคาดวา 1,650 ลานบาทนาจะได      
  ประมาณการใหมท่ีวันนี้เราเขาสภา ฯ 1,700 ลานบาท ปนี้ถาแยๆ เรานาจะได 1,650      
  ลานบาท ในแผนงานงบประมาณป 2559 นี่คือคัมภีรของการพัฒนาจังหวัดระยองใน         
  ป 2559 เงิน 1,700 ลานบาท เราตั้งไวมีแผนงานและโครงการ 1,650 ลานบาท เราเซฟไว 
  50 ลานบาท นั่นหมายความวาถาเงินมา 1,650 ลานบาทเราก็ไมเดือดรอน เพราะเรา     
  ไมไดมีโครงการอะไรใสลงไป ไมตองไปตัดรายการไหน เพราะฉะนั้นเราก็ดีกวาท่ีจะตองมาทํา
  งบประมาณเพ่ิมเติม ถาเราทําไมทันก็จะตกเปนเงินสะสม แลวก็จะใชยาก ทานจําไดหรือไม    
  ป 2557 เราก็ไดเพ่ิมนะครับ  43 ลานบาท แตเราปลอยใหเปนเงินสะสม ปจจุบันเรามี      
  เงินสะสมอยู 70 กวาลานบาท ถามวาพอไหม ผมวาพอแลว 70 กวาลานบาท ไมจําเปนตอง
  ใหตกอีก แตวาจะทํายังไงถึงจะบริหารไดทันตรงนี้คือปญหา เพราะระยะเวลาจํากัด ทีนี้เรามา
  ดูรายจายปนี้เขมงวด ทานสมาชิกสภาฯบาง ทานก็คงจะหงุดหงิด เราทําอะไรไดไมมาก เราถูก
  ตรวจสอบโดยระบบ อํานาจหนาท่ี แผนงานโครงการ คนตรวจสอบเรามีมุมมองตางจากเรา  
  นะครับ เม่ือวานสํานักงานตรวจเงินแผนดินเพ่ิงออกไป มาลาผม มาตรวจสอบอยูประมาณ     
  1 เดือนกวา มีขอสังเกตหลายอยาง  ทุกเรื่องท่ีเราคิดว าทําไดก็มีปญหา เราก็ไมอยากทะเลาะ
  กับผูท่ีมาตรวจ เพราะเขาก็ทําหนาท่ีของเขา เรามีหนาท่ีทําความเขาใจ บางอยางก็ไมสามารถ
  ดําเนินการได ท้ังๆท่ีเคยดําเนินการมาแลวในอดีต หลายเรื่องเลยครับ นี่คือ ขอจํากัด
  ของการบริหารงบประมาณ  งบโรงเรียน การศึกษาตางๆ เราปรั บตัวหมดใหทุกคน
  เตรียมพรอมดูแลตัวเองวามีอะไรบกพรองกอนท่ีเขาจะเขาไปตรวจ ท่ีเขาเขามาตรวจคือ        
  ป 2557 นะครับ เขาตรวจตามหลังเรา นี่จะสิ้นป 2558 แลว เราไปป 2559 เขาก็มาตรวจ
  ป 2558 แกไขอะไรไมได ถาผิดตองใชเงินคืน หรืออาจจะมีประเด็นอยาง อ่ืนท่ีตองแกไข    
  แตเทาท่ีผมบริหารมาเรามีปญหานอยมาก เราตระหนักถึงเงินภาษีของพ่ีนองประชาชน      
  เรา ก็ทําตามระเบียบ เขาเตือนอะไรมาเราก็รับฟงแลวก็แกไขปรับปรุง ซ่ึงตอง
  ชมเชยฝายตรวจสอบท่ีตองทํางานหนัก ฝายตรวจสอบมีหนาท่ีดูกอนวาไดหรือไมได          
  แคไหนเพียงไร มีเหตุผลพอไหม ผมเรียนวางบประมาณป 2559 ท้ังรายรับและรายจายยังมี 

 

โอกาสปรับปรุง... 
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  โอกาสปรับปรุงแกไขได อยูท่ีสภา ฯแหงนี้ท่ีเราทํากันมาตลอด ถาทํา ไดเราก็โอนงบประมาณท่ี
  เหลือจายมาตั้งจายเปนรายการใหม เราเปนสภาฯกับฝายบริหารท่ีไมไดมีปญหาอะไรกัน เราเห็น
  เหตุ ผลความจํา เปนของพ่ีนองประชาชนเราก็ทํา  เพราะฉะนั้น งบประมาณ ป 2559        
  ท่ีทานถืออยูนี้ อาจจะแกไขปญหาของพ่ีนองประชาชนไดไมท้ังหมด  แตผมบอกไดเลยวา     
  เราทํางบประมาณดวยความตั้งใจท่ีจะทําใหมันเกิดประโยชน สูงสุด เราก็สามารถดําเนินการ
  แกไขปรับปรุงตามอํานาจหนาท่ีเราได หรือตามความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนก็ยังได   
  ผมก็เรียนวาในวาระรับหลักการนี้ก็ขอใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ            
  ผูทรงเกียรติไดทราบ เม่ือรับหลักการวาระแรกไปแลว ทานประ ธานสภาฯ ก็ตองนัดมา     
  แปรญัตติตามระเบียบ แลวก็นัดประชุมตอไป เพ่ือผานวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 เม่ือผานแลว  
  ก็ตองสงไปใหผูวาราชการจังหวัดระยองเห็นชอบนี่คืองบประมาณป 2559 เราก็มาคุยกันในเรื่อง
  ของป 2558 ท่ีวาจะมีเงิน เหลือจาย อีกเทาไหร จะทําอ ะไรเพ่ิมเติม หรือวามีเงินเพ่ิมเติม
  จากงบประมาณท่ีตั้งไวอีก 1,600 ลานบาท เพ่ิมอีกเทาไหร เราจะทําอะไรท่ีถูกระเบียบและ
  ประชาชนไดประโยชน ผมเรียนวาเราดําเนินการไดดวยความรวมมือจากทานประธานสภาฯ 
  และทานสมาชิกสภาฯ ในการทํางบประมาณท้ังป 2559 ใหจบ ป 2558 ท่ีมีเงินเหลือหรือ
  จะตองเพ่ิมเติมในอนาคตนะครับ เพ่ือประโยชนของพ่ีนองประชาชนชาวระยองตอไป ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
   ถาไมมี ขอใหเ ลขานุการสภาฯ ตรวจส อบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ
  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......22........คน  ครบองคประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรรับหลักการ  แหงรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม      เปนอันวาท่ีประชุมมีมตเิห็นควรรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   อนุมัติ           จํานวน .......20......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ หลังจากท่ีสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระท่ี ๑ แลว ตอไปเปนการพิจาร ณาวาระท่ี ๒ 
ประธานสภาฯ ข้ันแปรญัตติ เนื่องจากตามระเบีย บมิใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผมจะตองสงราง
  ขอบัญญัติใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยรางขอบัญญัติงบประมาณ ซ่ึงในท่ีประชุม
  ตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่ วโมง 
  นับแตสภาฯ มีมติรับหลักการ 
  ขอเชิญ ส .อบจ . ทุกทานพิจารณา  กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตอ

คณะกรรมการแปรญัตติ และขอใหเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ พิจารณา ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 
 
 

ส.อบจ.เสนาะ… 
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ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน กระผม  
 นายเสนาะ ยมหา ส .อบจ . เขต 3 อําเภอบานคาย ผมขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอ        

คําแปรญัตติ ตั้งแตวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 เวลา 15.45 น. ถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2558 
เวลา 16.30 น. 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบ ในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ         

คณะกรรมการฯ ตามท่ี ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เสนอ โปรดยกมือข้ึน 
  สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบ ในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตอ   

คณะกรรมการฯ ตามท่ี ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เสนอ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติในวาระท่ี ๒ เห็นชอบใหสงรางขอบัญญัติใหคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา และกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตั้งแตวันท่ี ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๕๘ เวลา 15.45 น. ถึงวันท่ี  ๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา 16.30. น. 

    เห็นชอบ           จํานวน .......21......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง        จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดทําบันทึกการทําความตกลงรวมมือกัน                   
จัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โครงการอุทยาน                   
สวนดอกไมฝายบานคาย ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอบานคาย 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ครับ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง   
เลขานุการสภาฯ   การทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคปกครองสวนทองถ่ิน  ลงวันท่ี 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
  ขอ ๒ การทําความตกลงรวมมื อกันในการจัดทําบริการสาธารณะของ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตั้งแตสองแหงข้ึนไป ซ่ึงอาจเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
เดียวกันหรืออาจขามเขตจังหวัดไดหากเปนพ้ืนท่ีติดตอกัน  และประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นไดรับ
ประโยชนจากการจัดทําบริการสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ 
(๒) เปนภารกิจหรือโครงการท่ีเกินกวาศักยภาพ  หรือไมคุมคาท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจะดําเนินการเอง หรือเปนภารกิจหรือโครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมมือกันเพ่ือ
เกิดประโยชนแกประชาชนในทองถ่ิน 

 
 
 
 

ในการจัด… 
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ในการจัดทําบันทึกขอตกลงตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันโดยจัดทําบันทึกขอตกลงเปนหนังสือ และนําเสนอสภาทองถ่ินของแตละ
แหงพิจารณาใหความเห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้ น 
ท้ังนี้ ใหราย งานและจัดสงสําเนาบันทึกขอตกลง ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทราบดวย 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แถลง  
นายก อบจ. รายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน                                 
รองนายก อบจ .ระยอง (๒) ผมนายกิตติ   เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่อง ญัตติ   
  ขอความเห็นชอบในการจัดทําบันทึกการทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะของ
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย ระหวางองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยองกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอบานคาย   
   ตามท่ี จังหวัดไดจัดทําโครงการอุทยานสวนดอ กไมฝายบานคาย (เดิมเปนโครงการ

กอสรางแหลงทองเท่ียวอุทยานสวนดอกไมน้ําตกเขางวงชาง ) ซ่ึงตั้งอยู หมู 2 ตําบลบางบุตร 
อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง งบประมาณ 44,280,800.-บาท (สี่สิบสี่ลานสองแสนแปดหม่ืน-
แปดรอยบาทถวน) และจังหวัดไดมีมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดระยอง เห็นชอบใหโอนทรัพยสินโครงการอุทยานสวนดอกไมฝายบานคายใหกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง และองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดนําเขาสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองใหความเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 ไปแลว นั้น 

   องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ           
บานคาย  ไดตกลงรวมกันบริหารจัดการดูแลอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย จึงไดจัดทํา
บันทึกการทํา ความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
โครงการอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                   
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอบานคายเพ่ือบริหารจัดการรวมกัน เพ่ือใหเกิด
ประโยชนแกประชาชนใ นทองถ่ินในการพัฒนาอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย ใหเปน                 
แหลงทองเท่ียวใหมของอําเภอบานคาย จังหวัดระยอง และเปนสวนสุขภาพเพ่ือใหประชาชน
ไดพักผอน หยอนใจ ออกกําลังกาย ไดมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีดี เปนไปตาม
วัตถุประสงคขององคกรปก ครองสวนทองถ่ิน  โดยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง              
ใหการสนับสนุนโครงการอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย  ตามบันทึกการทําความตกลง
รวมมือจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 

1. ใหการสนับสนุนวัสดุบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินและอ่ืนๆ 
2. ใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณสํานักงาน 
3. ใหการสนับสนุนคาสาธารณูปโภค 
4. ใหการสนับสนุนพัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 
 

ประกาศ… 
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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
เรื่อง การทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณ ะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558  

ขอ 2 วรรคสอง ในการจัดทําบันทึกขอตกลงตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประชุมปรึกษาหารือรวมกันโดยจัดทําบันทึกขอตกลงเปนหนังสือ และนําเสนอ                    
สภาทองถ่ินของแตละแหงพิจารณา ให ความเห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น  ท้ังนี้ ใหรายงานและจัดสงสําเนาบันทึกขอตกลงใหผูกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบดวย  

ขอ ๙ เม่ือสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงใหความเห็นชอบขอตกลง               
ตามขอ 2 วรรคสองแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตองผูกพันขอตกลงดังกลาวจนกวา
จะครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามขอตกลง  แมภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ตาม 

จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการจัดทําบันทึกขอตกลงการทําความตกลง
รวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการอุทยานสวนดอกไม
ฝายบานคาย ระหวาง องคการบริหารสวนจังหวัดระยองกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อําเภอบานคาย  ดังกลาวมานี้  เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณา
เห็นชอบ สําหรับในญัตตินี้ ผมขออนุญาต ทานประธานสภาฯ ใหทานรองปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ ทานรองสุรินทร แสงทอง เปนผูอภิปรายขยายความเพ่ิมเติมครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ ครับ  
ประธานสภาฯ    

นายสุรินทร แสงทอง เรียนทานประธานสภาฯท่ี เคารพ ทานคณะผูบริหาร และทานสมาชิกสภาฯ                 
รองปลัด อบจ.ระยอง (๒)  ผูทรงเกียรติทุกทานครับ  ผมนายสุรินทร แสงทอง รองปลัดองคการบริหารสวน  

 จังหวัดระยอง สําหรับ ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดทําบันทึกการทําความตกลงรวมมือกัน
จัดทําบริการสาธารณะขององค กรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการอุทยานสวนดอกไมฝาย                
บานคาย ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อําเภอบานคาย  สืบเนื่องจากไดมีการกอสรางอุทยานสวนดอกไมน้ําตกเขางวงชาง                         
ซ่ึงปจจุบันนี้ไดเปลี่ ยนชื่อมาเปนฝายบานคาย  ซ่ึงเราไดมีการกอสรางมาตั้งแตป พ .ศ. 2555 
จนกระท่ังถึงปจจุบันนี้ เปนระยะเวลา 3 ปนะครับ  ซ่ึงในระหวางนั้นเราไดมีการจัดทํา MOU 
รวมกันกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอบานคาย และไดมีการสงมอบพ้ืนท่ีกัน  จนกระท่ัง
ในปจจุบันนี้ การดําเนินงานนั้นก็ติดขัดในเรื่องของระเบียบกฎหมายท่ีไมชัดเจน ทําใหการ
บริหารจัดการอุทยานสวนดอกไมฝายบานคายไมสามารถจะดําเนินไปได  จนปจจุบันไดมี
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเรื่องของการ
ทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสา ธารณะ ซ่ึงไดประกาศใชเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
2558  ตามท่ีไดนําเรียนในการประชุมสภาฯครั้งท่ีแลวนะครับ  ซ่ึงประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจฯ ฉบับนี้  เปนผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถจัดทําบริการ
สาธารณะรวมกันได  เพราะฉะนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ท่ีไดรับมอบอุทยาน 
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  สวนดอกไมฝายบานคาย จากจังหวัดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด               
แบบบูรณาการ  เม่ือวันท่ี ๔ มิถุนายน 2558  ไดมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดดูแล                
ท่ีประชุมสภาฯ เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  ไดมีมติในการรับโอนอุทยานสวนดอกไมฝาย
บานคาย เขามาอยูในการดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพราะฉะนั้นก็เปนเรื่อง   
ท่ีดี ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดจะรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ                
บานคาย  มารวมกันคิ ดรวมกันทํารวมกันบริหารจัดการอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย                 
ใหเปนสวนสาธารณะ เปนท่ีออกกําลังกายกับพ่ีนองประชาชนในจังหวัดระยอง  เพราะฉะนั้น
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองนะครับ  ไดรวมกับอําเภอบานคาย ไดรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอบานคาย  รวมถึงทานสมาชิกสภาจังหวัดระยองในเขตอําเภอ
บานคาย  ไดมีการประชุมรวมกัน เพ่ือแบงหนาท่ีกันในการจัดทําบริการสาธารณะ              
ในครั้งนี้  ซ่ึงเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ  ซ่ึงกําหนดไววา                    
เราสามารถท่ีจะทําความตก ลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะได ซ่ึงการดําเนินงานนั้น                  
ก็จะตองรายงานใหสมาชิกสภาฯไดใหความเห็นชอบ  ซ่ึงขณะนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
ท่ีทําความตกลงรวมมือกันกับ อบจ .ก็ไดเสนอใหท่ีประชุมสภาฯแตละแหงไดใหความเห็นชอบ  
หลังจากนั้นก็รายงานใหผูกํากับดูแลไดรับทราบ ซ่ึงการจัดทํา MOU ในครั้งนี้ก็มีผลผูกพัน                
ถึงผูบริหารทองถ่ิน เม่ือเราทํา MOU รวมกันแลว  ไมวาจะเปลี่ยนแปลงผูบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน MOU ฉบับนี้ ยัง บังคับใชอยู ตามระยะเวลาท่ีเรากําหนด                   
ผมใครขออนุญาตไดนําเรียนถึงบันทึกการทําความรวมมือกันในเอกสารท่ีไดแจกใหกับทุกทาน
แลวนะครับ  ซ่ึง MOU ฉบับนี้มาสาระท่ีสําคัญ 7 ขอดวยกัน  ประกอบดวย หลักการและ
เหตุผล  จะเปนในเรื่องของการมอบหมายภารกิจหนาท่ีในการบริหารอุทยานสวนดอกไมฝาย
บานคาย  ท่ีเราไดรับโอนภารกิจมาจากจังหวัด  ซ่ึงการบริหารจัดการนี้ถือเปนการบริการ
สาธารณะ  ซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด   
       ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ. 2540 มาตรา 45 (8)                
ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. 2541 (12) และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2541 (1) 
(๒) (๓)  ประกอบกับตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 2549 มาตรา 17 
(๑๔) (๑๘) (๒๔)  อันนี้เปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีจะดําเนินการจัดทํา 
MOU ได 
 ขอ 2 ก็คือ รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ 
จํานวน ๙ แหง  ประกอบดวย 

(๑) องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
(๒) องคการบริหารสวนตําบลบางบุตร 
(๓) เทศบาลตําบลบานคาย 
(๔) เทศบาลตําบลบานคายพัฒนา 
(๕) เทศบาลตําบลชากบก 
(๖) องคการบริหารสวนตําบลหนองละลอก 
(๗) องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
(๘) องคการบริหารสวนตําบลตาขัน 
(๙) องคการบริหารสวนตําบลหนองตะพาน 
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ซ่ึง MOU ฉบับนี้เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ   ลงวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2558 เรื่อง การทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริ การสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 5 เม่ือ MOU มีผลบังคับใชจะมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบล
บางบุตร  ซ่ึงถือวาเปนเจาของพ้ืนท่ี เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ควบคุมดูแล
พนักงานและทรัพยสินท่ีอยูในโครงการอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย 
  ขอ 3 วัตถุประสงค ท่ีเราไดจัดทําโครงการนี้นะครับ 

(๑) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในจังหวัดระยอง  มีสถานท่ีออกกําลังกาย 
และมีสุขภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณ มีสุขภาพจิตท่ีดี 

(๒) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวของตําบล อําเภอ และจังหวัด 
(๓) เพ่ือเปนจุดชมวิวทิวทัศนและพักผอนหยอนใจของคนในจังหวัดระยอง 
ขอ 4 ระยะเวลาดําเนินงาน ซ่ึง MOU ฉบับนี้มีผลตั้งแต ปงบประมาณ 2559 จนถึง 

พ.ศ. 2562 
ขอ 5 แผนการดําเนินงานและการบริหารการใชจายตามโครงการ   เราไดทําบันทึก

ขอตกลงรวมกันวาในการบริหารอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย โดยมีตัวแทน ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แหงละ 2 คน ประกอบดวย นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ผูแทน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูแทน โดยไดใหมีการประชุมอยางนอย             
๒ เดือนตอ ๑ ครั้ง  การวินิจฉัยชี้ขาดใหอาศัยมติเสียงขางมาก  ตลอดจนใหมีการติดตาม และ
ประเมินผลเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาการดําเนินงานรวมกันใหเปนไปอยางตอเนื่อง และ
เปนไปตามบันทึกการทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โครงการอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย และการบริหารการใชจายตามโครงการให
เปนไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  และเม่ือมีการบริหารงบประมาณแลว
นะครับ จะตองมีการรายงานใหกับคณะกรรมการบริหารฯ ทราบอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

                      ขอ ๖ งบประมาณ ซ่ึงงบประมาณในการบริหารโครงการอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย 
เราไดมีการตกลงกันท่ีจะแบงหน าท่ีในการบริหารจัดการเพ่ือท่ีจะใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทุกแหงไดมีสวนรวมนะครับ ใหรูสึกเปนเจาของของโครงการ ไดมีการมอบหมายหนาท่ี 
ภารกิจ และงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทํา MOU รวมกัน ไดรับผิดชอบ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ 

(๑) องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ในฐานะท่ีเปนเจาของโครงการจะรับผิดชอบ
ในเรื่องของการใหการสนับสนุนพัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ใหการสนับสนุนในเรื่อง
ของการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินท่ีเกินศักยภาพ  ใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณสํานักงาน 
ใหการสนับสนุนคาสาธารณูปโภค ประกอบดวย คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพทตางๆ 

(๒) องคการบริหารสวนตําบลบางบุตร ใหการสนับสนุนยาม  ท่ีจะมาดูแลอุทยาน 
จํานวน 3 คน และคนสวน จํานวน 4 คน งบประมาณคํานวณแลว ๗๕๖,000 บาท  

(๓) เทศบาลตําบลบานคาย  ใหการสนับสนุนแมบาน  ท่ีจะมาดูแลทําความสะอาด 
จํานวน 1 คน งบประมาณ 108,000 บาท  

(๔) องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  ใหการสนับสนุนแมบาน  จํานวน 1 คน 
งบประมาณ 108,000 บาท  

 
 

(๕) องคการ... 
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(๕) องคการบริหารสวนตําบลหนองละลอก  ใหการสนับสนุนเทรนเนอรประจํา               
ฟตเนส จํานวน 1 คน งบประมาณ 180,000 บาท  

(๖) เทศบาลตําบลบานคายพัฒนา  ใหการสนับสนุน ในเรื่องของ คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร สําหรับ ใหบริการประชาชน ท่ีมาใชบริการ  จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 35,000 
บาท 

(๗) เทศบาลตําบลชากบก  ใหการสนับสนุนวัสดุการเกษตร งบประมาณ  50,000  
บาท 

(๘) องคการบริหารสวนตําบลตา ขัน ใหการสนับสนุนวัสดุสํานักงาน จํานวน  
50,000 บาท 

(๙) องคการบริหารสวนตําบลหนองตะพาน  ใหการสนับสนุนวัสดุงานบานงานครัว 
เปนจํานวนเงิน 30,000 บาท 

ซ่ึงในกรณีท่ีมีการแกไขหรือมีการเปลี่ยนแปลงคาใชจายในการบริหารก็จะเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการบริหารฯ 

ขอ ๗ ขอบเขตความรับผิดชอบกิจกรรมของการจัดบริการสาธารณะ  จะมีรายละเอียด
ท้ังหมด 11 ขอ ภายใตงบประมาณท่ีไดกลาวขางตน ฉะนั้น MOU ฉบับนี้ ก็ถือวา เปน MOU 
ที่มีระเบียบกฎหมาย รองรับอยางชัดเจน ก็นําเรียนทานประธานสภาฯและท่ีประชุม เพ่ือโปรด
พิจารณาครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน

เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ จํานวน .......22.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติ ท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบในการจัดทําบันทึกการทําความตกลงรวมมือกันจัดทํา

บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย 
ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ           
บานคาย  โปรดยกมือข้ึน  

   สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใน การจัดทําบันทึกการทําความตกลงรวมมือกัน
จัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการอุทยานสวนดอกไมฝาย     
บานคาย ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อําเภอบานคาย  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุ มมีมติเห็นชอบในการจัดทําบันทึกการทําความตกลงรวมมือกัน
จัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โครงการอุทยานสวนดอกไมฝาย
บานคาย ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอบานคาย 

    เห็นชอบ           จํานวน ......20......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๘... 
 



-  30  - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๘    เรื่อง  ญัตติการประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 ถึง พ .ศ. 2561 )  
  ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ         

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ   ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   
   ขอ ๒๔  ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ 

รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวน
จังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ        

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แถลง                    
นายก อบจ. รายละเอียดเก่ียวกับญัตติครับ 

นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ครับ                      
รองนายก อบจ.ระยอง (๒) ผมนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่องนี้ 

                 เปนเรื่องเพ่ือทราบนะครับ ทานสมาชิกสภาฯ เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาสามป   
 (พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2561) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ดวยองคการบริหารสวน 

จังหวัดระยองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561) ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองแลวเสร็จ และประกาศใชเม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพ่ือใหการ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน พ .ศ. 2548 หมวด 5 ขอ 24         
ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทรา บโดยท่ัวกันภายในสิบหาวัน    
นับแตวันท่ีประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  จึงขอเสนอการ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 ถึง พ .ศ. 2561) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองทราบ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครับ 
ประธานสภาฯ           

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน              
นายก อบจ. กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วาระนี้เปนวาระเพ่ือทราบ แตเปน  

วาระท่ีมีความสําคัญ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติวาขณะนีแ้ผน
เปนเรื่องสําคัญนะครับ เราอาจจะมองไมเห็นความสําคัญของการจัดทําแผน แตปจจุบันนี้เขมงวด  
 

โครงการ... 
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โครงการทุกโครงการจะตองใสไวในแผน  ทําใหโครงการท้ังหลายท่ีทานนํามา แนะนํามา ถาไม
อยูในแผนไมสามารถดําเนินการได  แผนยังแยกออกไปเปนแผนป แผนสามป แผนหาป  
ฉะนั้นเวลาท่ีฝายแผนเราออกไปประชาคม รับฟงความคิดเห็น สวนใหญเราก็จะไมสนใจแลวก็
ไมไดเสนอใสเขามา เปนชาวบานเสนอใสเขามา  สุดทายทานก็ถือเรื่ องเขามาหาผม ทานอยาก
ไดโครงการนั้นในปนี้  โครงการนี้ในอนาคตจะทําไมได ปงบประมาณ 2559 จะทําไมได  
เพราะเวลานี้แผนทุกแผนจะคียขอมูลเขาระบบลงในคอมพิวเตอรท้ังหมด  คนท่ีเขาดูเราท่ี
กระทรวงมหาดไทย  เขากดมาท่ีจังหวัดระยองเขาจะดูวาในแผนของเรานี้มีโครงการอะไร บาง 
ดําเนินการเปนไปตามนโยบายไหม  ในเรื่องโนนเรื่องนี้ เขาดูไดเลยไมตองลงมาท่ีจังหวัดระยอง  
เราจะเปลี่ยนแปลงโครงการตาง ๆ ก็ยาก ตองมีเหตุมีผล มีคณะกรรมการฯ เพราะฉะนั้นตั้งแต
นี้ไป เราเดินเขาสูกระบวนการใหม มีฝายตรวจสอบ มีระเบียบกฎหมาย มาตรา 44 ปลด ยาย 
พัก ไดหมด  มาตรฐานการบริห ารก็เปลี่ยนไป  จึงอยากจะเนนผานไปยังทานประธานสภาฯ 
ทานสมาชิกสภาฯ ตองสนใจเรื่องแผน ถาไมมีอยูในแผนเหนื่อยครับ  เพราะท่ีเราแกท่ีนี่ 
จะตองไปโชวท่ีกระทรวงดวยครับ  และตองมีบอกดวยวาแกเนื่องจากอะไร ตอบไดไหม      
ผมเรียนวานี่เปนเหตุผลท่ีเราตองปรับตัวนะครับ เราตองปรับการทําแผน การสงเรื่อง เราตอง
ยึดกฎกติกา ของเราเขมข้ึน  เง่ือนไขเราไมเหมือนเดิม  เรียนประธานสภาฯผา นไปยัง         
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดรับทราบ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ วาระท่ี 8 เรื่อง การประกา ศใชแผนพัฒนาสามป (พ .ศ .2559 ถึง 2561 )                        
ประธานสภาฯ   ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเปนไปตามประกาศใชแผนฯ นะครับ จึงไมจําเปนตองมีการลงมติ   

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม หรือไม 
       ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๙   เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ ส.อบจ.นิรันดร ปรัชญกุล ครับ 

นายนิรันดร  ปรัชญกุล    เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมนายนิรันดร  ปรัชญกุล 
ส.อบจ .เขต ๑ อ.บานฉาง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อําเภอบางฉาง       

อยางท่ีทานนายก  อบจ. ไดกลาววาอยูในแผนแลว  ถาเปนงบประมาณของสมาชิกสภา อบจ. 
อยางนี้ท่ีใหงบประมาณมา ตองเขาแผนดวยหรือเปลาครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ครับ   
นายก อบจ. ผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานอยูในองคการบริหารสวน

จังหวัดไหมครับ เพราะฉะนั้นกฎหมายเดียวกันครับ  ทานจะทําอะไรไมใชวาเหมือนเดิมนะครับ 
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 ถือมาแลวเราก็มาแกปญหาใหทาน  มาใสแผนเพ่ิมเติม อยางนี้ทําไมไดครับ เม่ือกอนเรายัง
ไมไดคีย แตตอนนี้มี planing ใสไปหมด แผนนี้ๆ จะเปลี่ยนแปลงอะไรตองแก ไขใหมหมด    
โชวหมด เขาอยูท่ีกรุงเทพฯ เขากดมาดูไดหมด การบริหารเปนอยางไร งานท้ังหลาย                    
ก็เปลี่ยนไปหมด concept ก็จะเปลี่ยนไป ตรวจสอบก็เขมข้ึน  อะไรอยางนี้นะครับก็เปน
กระบวนการท่ีดี  เราก็ตองเขาสูระบบ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา  บุญธรรม ครับ 

นายเดชา บุญธรรม   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทานครับ                        
ส.อบจ .ระยอง เขต ๑   ผมนายเดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดระยอง  เขตเลือกตั้งท่ี ๑     
อ.นิคมพัฒนา    อําเภอนิคมพัฒนา ผมขอสอบถามเพ่ิมเติมครับ อยางแผนสามปท่ีมีอยูนี้ เราจะสามารถนําเพ่ิม
 เขาไปไดหรือไม อยางกรณีทองถ่ินอ่ืนใหสมาชิกสภาฯ ชวยดู ชวยนําเขาแผนใหหนอย  ไมรูวา
 จะนําเขาเพ่ิมเติมไดหรือเปลาครับ                               

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทานครับ  
นายก อบจ. ผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แผนท่ีสงใหทาน มีโครงการท่ีมากกวาเงิน

อยูแลว  ทานตองนึกวาแผนเสนอกันเขามาเยอะ ท่ีเสนอกันมาแลวยังไมมีเงินจะทํา  เรามีเงิน
อยูหนึ่งพันเจ็ดรอยลานบาท  คาบริหารจัดการมีเทาโนนเทานี้   มีเงินพัฒนาอยูไมก่ีรอยลาน  
แลวก็มีแผนนี้  แลวก็ถือแผ นนี้ไว เราตองทําตามแผน  ถาเกิดมีคนรองวาอยูในแผนแลวไมได   
ท่ีอยูนอกแผนทําไมได  จะตอบวาอยางไร  ถามวาปรับปรุงแกไขไดไหม ตอบวาได ก็คือมีการ
เพ่ิมแผนแตกระบวนการไมงายนะครับ ตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนฯ โดยจะตองเขาสูขบ วนการจัดทําแผนเพ่ิมเติม  โดยผานคณะกรรมการสนับสนุน ฯ 
คณะกรรมการพัฒนา ฯ และผูบริหารประกาศใชเปนแผนเพ่ิมเติม  แลวถา ของเดิมท่ีอยู                 
ในแผนยังไมได  ไปไดแผนท่ีเพ่ิมเติมจะตอบวาอยางไร  เขาใจไหมครับวาแผนเดิมท่ีมีอยูยังไมจัดเงิน
ใหเขาเลย  แลวนี่มาทีหลัง  แลวการเพ่ิมจะตองคียเพ่ิมเขาไป  ผมเรียนวานี่คือสิ่งท่ีเราไมยึดถือ
จริงๆแลวทําอะไรไมได ป ๒๕๕๙ เรามีเงินอยูหนึ่งพันเจ็ดรอยลานบาท เราใสแผนงาน
โครงการครบจํานวนหนึ่งพันเจ็ดรอยลานบาท ทานบอกทองถ่ิน โรงเรียน อยากไดแลวเราจะ
เอาเงินท่ีไหนใหเขา  มันมีแผนงานและโครงการหมดแลว ทานรออยางเดียววามีเงินเพ่ิมไหม  

 ถามีเงินเพ่ิมก็ตองไปดูตามแผน  มีแผนอะไรเรงดวนเรียงลําดับหนึ่ง สอง สาม ทานเชื่อม่ัน            
ไดอยางไรวาแผนของทานจะมีความสําคัญกวาแผนท่ีมีอยูในเลม นี่คือสิ่งท่ีอยากจะบอกวา                 
ทุกอยางเขาบังคับใหเราเดิน โดยยึดหลัก ยึดกฎ ระเบียบ ใหเราเดิน เพราะฉะนั้นผมเรียนวา 
สิ่งท่ีผมจะทําตอจากนี้ไป เชน ถนนถายโอน ผมทําเลย  เพราะผมถือวาเปนถนนของเรา     
เปนถนนท่ีเขาถายโอนมาใหเรา เปนหนาท่ีของเรา ถนนถายโอน อยางปลวกแดง  บึงต าตา   
บึงตาใหญ ชาวบานเดือดรอนมาก ใหสํารวจไปเลยท้ังเสนใชเงินเทาไหร มีเงินเทาไหร จะไดเทาไหร 
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                   ไมเดือดรอนใคร ไมตองอะไรกับใคร ถนนสายสุขไพรวัลย- บานเกาะลอย ท้ังเสนสํารวจมา       
ถนนสายแยกเขาดิน- เขาว ง ถนนถายโอนมาเดือดรอนหนัก สํารวจมาวาเปนอยางไร นี่คือ               
สิ่งหนึ่งท่ีจะตองบอกบอกไววันนี้เลยวา งบประมาณท่ีเหลือจะนําไปทํา รวมท้ังงบเพ่ิมเติม             
ท่ีจะมี ถามีผมไมตองทําอะไรมาก ทําเรื่องพวกนี้เลย ทําไปไมผิดระเบียบ ไมอะไรท้ังสิ้น                   
งายไมตองมาแยงกัน ไมตองมาบอกอําเภอนั้นเทานี้ อําเภอนี้เทานั้น คือถนนสายไหนท่ีเปน
ถนนสายสําคัญๆใสลงไป  อันนี้คือสิ่งท่ีอยากจะเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  
วาแนวทางในการทําตอจากนี้ คือของเหลือ ของท่ีจะตั้งจายเปนรายการใหม งบเพ่ิม เติมดวย 
เปนภาพรวม ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร ครับ 

นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ               
ส.อบจ.ระยอง เขต ๕   ผมนายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๕              
อ.แกลง          อําเภอแกลง ผมขอสอบถามเพ่ิมเติมครับ แผนก็ทําไป กอสรางก็กอสรางไป  ตรงท่ีมีปญหาคือทอ 
                  ตอนท่ีปฏิบัติงานแลว เวลาทํา แบบท่ีวิศวะเขียนมันไมมี  ก็เปนปญหาเวลาทําทางเสนหนึ่งตลอด

เสนซาย ขวา มีแตบานพ่ีนองประชาชน มันไมมีทอก็เขียนเพ่ิมไปอีกสักบานละ ๔- ๕ ลูก มันก็             
ไมแลนาเกลียด ทีนี้พอทําทางไปแลวไมมีทอ ชาวบานเขาเลยออกอาการโวยวาย ชาวบานเขาวากัน     
ไมมีทอฝงหนาบาน เลยมีปญหาวาเรื่องน้ําเวลาฝนตก ปญหามันเกิดเพราะทางท่ีทํากันไมมี                
การฝงทอ ก็อยากจะฝากคณะผูบริหารวาเพ่ิมทอใหแตละบานไปสักบานละ ๔-๕ ใบ ก็ไมนา               
จะแปลกนะครับ ฝากไวแคนี้ครับ 

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทานครับ  
นายก อบจ. ผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ในเรื่องความเขาใจ  ผมเรียนวา

ถาเปนทางสาธารณะเชื่อมทางสาธารณะเราฝงทอใหได แตถาเปนหนาบานส .อบจ.หมอขวด 
ภรรยา หรือพอตา ของทานส .อบจ.หมอขวด อยางนี้นะครับทําใหไมได เพราะวาหนาบานใคร 
ทุกคนตองทําเอง  แตทางสาธารณะเราทําได  ไมง้ันผมทําถนนเสนหนึ่ง ผมเจอบานชาวบาน
เต็มไปหมดผมตองไปซ้ือทอใหคงไมได แตถาเขาซ้ือทอมาแลวใหเราฝงใหอย างนี้ได  แตจะให
ตลอดทางฝงบานชาวบานตลอดเสนเลยไมไดนะครับ  จริงๆแลวช าวบานเวลาจะเชื่อมตอถนน
ออกไป เขาตองขออนุญาตเรา เราก็เห็นวาไมไดมีความสําคัญอะไร ปดเลยไมมีทางน้ําแลว       
ก็ใชเลย อันนี้ตอไปนี้จะเขมงวด เพราะวา ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เขาจองอยูวาทําไมไมใหเขาฝง
ทอใหเขาเชื่อมไดอยางไร   เพราะฉะนั้นหลักเกณฑของเราคือถนนของเรา ใครจะทําตอง   

 ขออนุญาต  เม่ือขออนุญาตก็ตองมีแบบ ในแบบก็ตองระบุวามีรองน้ํา ฝงทอขนาด ๑ เมตร 
ขนาด ๘๐ ซม .ขนาด ๒๐ ซม .หรือขนาดไหนระบุมา และตองขออนุญาต นี่คือระเบียบ          
ท่ีถูกตองท้ังหมด ตองมีชองทางน้ําไหล แตถาทาน ส.อบจ.หมอขวด จะหาเสียง อบจ .ไปฝงให
ชาวบานดวย ใหไปคุยกับ สตง.เองนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา ครับ 
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นายเสนาะ  ยมหา เรียนทานประธานสภาฯ ท่ี เคารพ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ               
ส.อบจ .ระยอง เขต ๓   ผมนายเสนาะ  ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๓              
อ.บานคาย       อําเภอบานคาย  ผมขอตอเนื่องจากท่ีทานส.อบจ.หมอขวดไดเสนอ และทานนายก อบจ.ไดชี้แจง                          
                    ครับ ตรงประเด็นครับ ปญหานี้เกิดข้ึนอยูท่ีตาขันครับ ตั้งใจวาหลังจากประชุมเสร็จจะประสาน

ทางชางวาจะแกไขปญหาอยางไร ปท่ีแลวก็แกปญหาไปหนึ่งครั้งครับ ถมท่ีเชื่อมทางท่ีทาน
นายก อบจ .พูดมาครับ เร าก็ไมไดไปใสใจวาใครเดือดรอนหรือเปลา ขณะท่ีทําไมมีใคร
เดือดรอนก็ไมมีปญหา แตวาเม่ือถึงหนาฝนข้ึนมามันก็เกิดปญหาครับ เกิดน้ําทวมขังผิวจราจร 
ตอนนี้บริเวณท่ีกอนถึงวัดตาขัน ใครเคยผานไปเปนตําแหนงท่ีเขาขยายถนนออกมา ชวงตาม
ทางแยกท่ีทานนายก อบจ . ไดทําไวเม่ือปท่ีแลว ตรงท่ีสุดทางขยายพอดีเลย ปท่ีแลวไมไดถมท่ี
ครับ ตรงนั้นยังไมไดถมแตไปทวมอยูถัดไป  ขอเครื่องจักรจากอบจ .มาสูบน้ําออกลงคูระบายน้ํา  
แตปนี้เพ่ิงมาถมไมนานนี้นะครับ กอนฝนจะลงครับ ฝนลงมาครั้งสองครั้งน้ําทวมมาถึง             
กลางถนน  น้ําระบ ายไมไดตรงนั้นครับ  คงตองประสานกับทางกองชางไปขุดใหระบาย ถือ
โอกาสเลาใหฟงครับวา  ปญหาพวกนี้ก็เกิดข้ึนไดโดยท่ีเราคาดไมถึงหรือคนท่ีจะกระทํา เชน 
การถมเชื่อมทางเขาก็ไมตระหนักวาจะตองมาขออนุญาตใหถูกตอง โดยเฉพาะทองถ่ินเอง ใน
พ้ืนท่ี เชน อบต. ก็ไมไดไปใสใจ เม่ือเขาถมก็ถมไป เขาไมไดมาแจงก็ไมวากัน อาจจะเปนพรรค
พวกกันหรือเปลาอันนั้นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง  แตประเด็นท่ีเกิดปญหาข้ึนมา ตอนนี้ท่ีผมหนักใจ 
อบจ.มีเครื่องจักร นําไปดําเนินการไดแตผานหนาบานเขา เปนรานคาครับ ปญหาคือแลวจะ
เอาทอท่ีไหนฝง   อยางปท่ีแลวก็ไปเอาของเกาท่ีรื้อถนนเก็บไวท่ีสาธารณะนํามาใสใหชาวบาน
เขาบรรเทาความเดือดรอน ปนี้ก็เปนอีกแลวผมเคยแจงไปท่ี อบต .ตาขันนะครับ อบต .ตาขัน
บอกวาใหไปแจงเจาของบานทีหนึ่งวาใหทานเตรียมทอไว เครื่องจักรมาขุดจะวางทอให ผมก็ยัง
ไมไดรับการติดตอก็ถือโอกาสเลาใหฟงในท่ีประชุมแหงนี้  หลังจากประชุมเสร็จ จะประสาน
ทางกองชาง ขอบคุณครับ 

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทานครับ  
นายก อบจ. ผมนายปยะ ปตุเตชะ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เหมือนกับท่ีผมตอบไปแลว 

เขาตอง ขออนุญาต เม่ือขออนุญาตก็ตองมีแบบ แบบก็ตองมีรายละเอียดวามีทอขนาดไหน     
สิ่งท่ีเกิดข้ึนก็คือวาเราไมไดไปเขมงวด คนทําก็มักงายทําไปแลวไมคิดวาใครเดือดรอนจริงๆแลว 
เราไปทําถนนท่ีไหน สายใหญๆ ซ่ึงตอนนี้ทําอยูสะพานมาบขา ซ้ือทอม าเลย รถเราผานไปก็ฝง
ใหเรียบรอยสวยหรู น้ําไมมีปญหา  แตถาถมทีหลัง สมมุติวาเราทําไปแลวเขามาถมทีหลังตอง
เนนวาตองมาขออนุญาตเชื่อมถนนใหม  ถาเขาทําแลวไมเชื่อม ก็มีชางท่ีดูแลไปบอกวามาฝง
ทอออกท้ังทอออกท้ังเครื่องมือเอง คุณตองทําเองหมดเลย  เราไมเก่ี ยวเพราะวาเราขนกลับ
หมดแลว ท่ีเกิดข้ึนเพราะเราไมเขมงวด ถาทานบอกใหเขมงวด ผมก็เรียนกองชาง ณ วันนี้วา 
ตองเขมงวด ถามวาทําไมเขมงวด  เราก็บอกชาวบานวาสมาชิกสภาจังหวัดเขตทานใหเขมงวด 
ดีไหมครับ  ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ           ถาไมมี  ผมขอปดประชุม   ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม      

เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน  ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจในการ     
ดําเนินกิจการขององคการบริหาร สวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนอง
ประชาชน และทองถ่ินของเรา และทายนีข้ออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง 
ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ       

เลิกประชุม  เวลา  16.35 น.   

    
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 

                                                    (ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 


